



UOB Art Explorer

Art At Home



บทที่ 3 : การเสียดสี

ขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับการวาดภาพ
ด้วยแปรงสีฟันและสีย้อมแบบ DIY

กับศิลปินจากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี





วัสดุ/อุปกรณ์: เศษเปลือกไม้ชิ้นเล็กๆ ใบไม้ (ใบหม่อน ใบสะระแหน่ ใบเตย และใบจิงจูฉ่าย) เชือกหนังยาง กระจาดรูปดาว ไม้ไอศกรีม แปรงสีฟันขนอ่อน ไม้บรรทัดพลาสติก หวี และกระจาด A4 คุณอาจจะลองใช้วัสดุอื่นๆ มาเป็นแบบพิมพ์ด้วยก็ได้



วัสดุสำหรับทำสีย้อมธรรมชาติ: ใบเตย หอมแดง บีทรูท ดอกอัญชัน และผงกาแฟ



หั่นใบเตยเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปปั่นโดยเติมน้ำเข้าไปเล็กน้อย กรองกากใบเตยออกเพื่อให้ได้สีเขียว



หั่นปืทุทเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปเคี่ยวในหม้อต้มจนกว่าน้ำจะกลายเป็นสีแดง (ประมาณ 20 นาที)
ใช้วิธีเดียวกันนี้กับทั้งหอมแดงและดอกอัญชัน



ติดเทปรอบๆ เพื่อยึดกระดาษไว้กับที่ วางเศษเปลือกไข่ทั่วแผ่นกระดาษเป็นเลเยอร์ชั้นที่หนึ่ง



เลเยอร์ชั้นที่สอง จัดตำแหน่งเชือกและหนังยางตามที่ต้องการ อาจจะวางชั้นบนนเปลือกไข่ก็ได้



วางใบเตยและไม้ไอศกรีมซ้อนไว้บนเชือกและเปลือกไข่เพื่อเป็นเลเยอร์ชั้นที่สาม



เลเยอร์ชั้นที่สี่ วางใบสะระแหน่ไว้ตรงกลาง และวางใบจิงจูฉ่ายไว้ด้านล่างซ้าย



วางใบเหมือนไว้บนใบสระระแห่น และวางกระดาษรูปดาวไว้ที่มุมล่างขวาเพื่อให้เป็นเลย์เออร์ชั้นที่ห้า



จุ่มแปรงสีฟันลงในสีข้อมที่ได้จากกาแฟ ปาดหัวแปรงที่ขอบถ้วยเล็กน้อยเพื่อไม่ให้สีติดมามากเกินไป



สับดสีโดยถูหัวแปรงไปมากับซี่ของหวี



คุณอาจจะใช้ไม้บรรทัดพลาสติกมาช่วยในการสะบัดสีด้วยก็ได้



สะบัดสีให้ทั่ว ดูว่ารอยสะบัดสีนั้นกระจายเท่าๆ กันทั่วทั้งแผ่น



นำใบหม่อนและกระดาษรูปดาวออก สบัตสีย้อมที่ได้จากหอมแดงลงในส่วนที่เป็นสีขาว



นำใบไม้ที่เหลือออกทั้งหมด โดยเหลือใบเตยเอาไว้ แล้วสับดสีข้อมที่ได้จากหอมแดงลงในส่วนที่เป็นสีขาว



นำใบเตยออก สะบัดสีข้อมที่ได้จากหอมแดงลงในส่วนที่เป็นสีขาว



นำเชือกและหนังยางออก แล้วสะบัดสีย้อมที่ได้จากหอมแดงลงในส่วนที่เป็นสีขาว การสะบัดสีเป็นส่วนๆ แบบนี้จะทำให้สีดูมีมิติ



นำเปลือกไข่ออก กลุ่มหัวแปรงลงในสีย้อมที่ได้จากบีทรูท สะบัดสีลงบนบริเวณตรงกลางของงาน



ลองตกแต่งงานของคุณให้สวยงามด้วยการสลับสีอื่นๆ อย่างสีส้มจากดอกอัญชันหรือ
สีส้มจากใบเตยลงไป

เคล็ดลับสำคัญ 3 ประการ

- 1 หัวแปรงชนอ่อนจะช่วยให้การสละบดสิ่ง่ายขึ้น
- 2 คงความสดของสีเขียวธรรมชาติโดยการเติมน้ำส้มสายชูขาวหนึ่งช้อนชาลงไปนสี
- 3 ผลไม้ (เช่น บลูเบอร์รี่ แก้วมังกร) ก็สามารถนำมาใช้ทำสีเขียวได้เช่นกัน



Cheng Yen Pheng

การประกวดจิตรกรรมยูบี ประจำปี 2562 (ประเทศมาเลเซีย)
รางวัลชนะเลิศ ประเภทศิลปินอาชีพ

Cheng Yen Pheng เป็นทั้งศิลปินและครูสอนศิลปะ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาด้าน
วิจิตรศิลป์จาก Dasein Academy of Art เมื่อปี 2547 โดย Cheng ได้จัดแสดงผลงานศิลปะใน
นิทรรศการเดี่ยวและกลุ่มมาแล้วมากมาย ทั้งในประเทศมาเลเซียและประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ในปี 2557 เธอได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขัน Bakat Muda
Sezaman (Young Art Contemporary) ที่จัดขึ้นโดย National Art Gallery of Malaysia

ผลงานของ Cheng บอกเล่าเหตุการณ์และสังคมในปัจจุบันผ่านมุมมองส่วนตัว ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงแนวทางและทัศนคติในการใช้ชีวิตของเธอเอง